

ประจำวันที่ 12-18 มีนาคม 2557

พวาติดเงื่อนไข'ร.รักษาการ' ประมูลข้าวสะอาด

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมขอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อประมูลข้าวที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่ง National Food Authority (NFA) คาดว่าจะเปิดดำเนินการในเร็วนี้ จำนวน 7-8 แสนตัน ทำให้ต้องเร่งดำเนินการเพื่อต่ออายุบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการส่งมอบข้าว (เอ็มไอยู) ที่หมดอายุไปก่อนหน้านี้แล้ว และการต่ออายุแต่ละครั้งจะมีระยะเวลา 3-4 ปี

ล่าสุรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยินยอมเรื่องการต่ออายุดังกล่าวแล้ว แต่ยังติดปัญหาที่รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลรักษาการ ทำให้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยสาระสำคัญหนึ่งที่ต้องระบุในเอ็มไอยู คือการกำหนดให้รัฐบาลใหม่ของไทยสามารถทบทวนเอ็มไอยูดังกล่าวได้ด้วย ส่วนสาระสำคัญอื่นจะว่าด้วยปริมาณการนำเข้าข้าวรวมปีละ ล้าน1 ตัน นาน 3 ปี ซึ่งสูงกว่าเอ็มไอยูเดิมที่กำหนดไว้ที่ปีละ 3 แสนตัน

“เราต้องทำทุกวิถีทางในการระบายข้าวที่มีอยู่ในโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการภายในของรัฐบาลไทยเองเพราะเราเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่ก็มีเงื่อนไขในเอ็มไอยูว่าให้รัฐบาลใหม่สามารถพิจารณาทบทวนได้ แต่หากไม่ต่ออายุเอ็มไอยูเลยรัฐบาลไทยก็จะเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลข้าวในครั้งนี้ไปอย่างน่าเสียดายที่สุด เพราะเงื่อนไขการเปิดนำเข้าครั้งนี้ จะกำหนดให้รัฐบาลที่จะร่วมประมูลต้องมีเอ็มไอยูระหว่างกัน” นายสุรศักดิ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะสนใจนำเข้าข้าวขาว 25% เนื่องจากยังมีข้าวในสต็อกตามโครงการรับจำนำข้าวอีกมากที่รอการระบายออก ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์เคยเปิดประมูลและนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในลักษณะนี้มาก่อนและไทยก็เคยส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในระยะหลังๆ ฟิลิปปินส์ได้หันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามแทนเนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่าข้าวไทยทำให้ไทยสูญเสียตลาดในส่วนนี้ไป และเมื่อมีการส่งสัญญาณมาเช่นนี้ไทยก็น่าจะเข้าร่วมการประมูลข้าวในล็อตดังกล่าว แต่ก็ยอมรับว่ามีความกดดันในเรื่องของราคาที่ต้องแข่งกับเวียดนามที่ราคาข้าวต่ำกว่าไทย อย่างไรก็ตามจะร่วมประมูลโดยจะเสนอราคาตลาด และคาดว่าจะไม่ห่างจากเวียดนามมากนัก

“ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีพฤติกรรมตีพิมพ์ราคาข้าวทำให้แข่งกับเวียดนามได้ยาก จนการส่งออกข้าวไปตลาดต่างๆ รวมทั้งฟิลิปปินส์ลดลงอย่างมาก ดังนั้นเมื่อรัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดให้มีการประมูลข้าวเราจึงสนใจที่จะร่วมประมูลข้าวเพื่อระบายข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้มากที่สุด” แหล่งข่าวกล่าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลเพื่อรับซื้อข้าวขาวประมาณ 8 แสนตันนั้น เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะใช้เป็นช่องทางในการขายข้าวไทย ซึ่งรัฐบาลไทยควรที่จะหาช่องทาง ในการเจรจาเข้าไปขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพราะขณะนี้ราคาข้าวไทยลดลงมาใกล้เคียงราคาข้าวเวียดนาม ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ ตันละ400-410 ดอลลาร์ และมั่นใจว่าข้าวไทยจะแข่งขันกับราคาข้าวเวียดนามได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการเปิดประมูลรับซื้อข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามข่าวสาร

“ไทยไม่ได้ขายข้าวให้ฟิลิปปินส์มาเป็นเวลานาน เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าเวียดนาม ฟิลิปปินส์จึงหันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม และการเปิดซื้อข้าวครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเสนอขายข้าวให้เขา แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะขายขาดทุนบ้างแต่น่าจะแข่งขันการขายกับเวียดนามได้ อีกทั้งไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการปรับปรุง และส่งสินค้าได้ตามกำหนดการณ์ ขณะที่ผู้ส่งออกก็พร้อมที่จะเข้าไปปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออก หากรัฐบาลสามารถเจรจากรซื้อขายกับฟิลิปปินส์ได้” นายเจริญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การขายข้าวครั้งนี้ก็จะทำให้รัฐบาลมีเงินมาช่วยชาวนา เพราะตอนนี้รัฐบาลไม่สามารถกู้เงินเพื่อมาจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาได้ แม้การขายจะเจ็บตัวบ้างแต่ก็ต้องยอมรับ อีกทั้ง ประเมินว่าเฉลี่ยราคาข้าวที่จะมีการซื้อขายประมาณตันละ 370-380 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งประมาณจากราคาตลาดปัจจุบันที่มีการซื้อขายอยู่

แหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เดินทางไปประเทศกาตาร์ในเร็วนี้ เพื่อเจรจาขายสต็อกรัฐบาลไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับกาตาร์ โดยทางกาตาร์พร้อมให้ความร่วมมือที่จะซื้อข้าวไทยเพิ่มจากเดิม 3-4 เท่าตัว จากปกติที่นำเข้าข้าวจากไทยต่อปีประมาณ 1 หมื่นตัน ก็จะนำเข้าเพิ่มเป็น 3-4 หมื่นตัน ซึ่งข้าวที่กาตาร์นำเข้าข้าวจากไทยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทางกาตาร์พร้อมพิจารณาที่จะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มเติม โดยการส่งออกข้าวไปประเทศกาตาร์เมื่อปี 2556 พบว่ามีการส่งออกข้าวจากไทยคิดเป็นมูลค่า 281 ล้านบาท

นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยในงาน Identita Golose 2014 ณ ศูนย์ประชุมเมืองมิลาน อิตาลี โดยจัดแสดงตัวอย่างสินค้าข้าวไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรี ข้าวกล้องหอมมะลินิล ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องผสม และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพชั้นพรีเมียมของไทย เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคในยุโรปรู้จัก และมีการซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กรมได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมิลาน จัดแสดงการสาธิตการทำอาหารที่รับประทานร่วมกับข้าวชนิดต่างๆ บนพื้นที่ที่จัดแสดงในรูปแบบร้านอาหารที่มีครัวแบบเปิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถชมและสัมผัสกับอาหารได้อย่างใกล้ชิด โดยได้รับเกียรติการสาธิตการทำอาหารจากเชฟอาหารไทยชั้นนำ ขณะเดียวกัน ได้มีการเผยแพร่คุณค่าทางโภชนาการของข้าวชนิดต่างๆ วิธีการหุง การเก็บรักษา และเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและทราบความแตกต่างของข้าวไทยกับข้าวของประเทศคู่แข่ง ตลอดจนวิธีการสังเกตและเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่ถูกต้อง

สำหรับการส่งออกข้าวไทยไปประเทศอิตาลีปี 2556 มีมูลค่า 446 ล้านบาท ลดลงประมาณ 10% จากปี 2555 ที่ไทยส่งออกข้าวไปประเทศอิตาลีมูลค่า 492 ล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เตรียมฟื้นโรงสีทุจริตสต็อกข้าว

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ จะสามารถทราบผลข้อมูลการตรวจสอบสต็อกข้าว ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ที่ทาง กลุ่มโรงสี ที่ได้เข้าร่วมโครงการกว่า 800 โรงสี และคลังกลาง 1,700 แห่ง ที่จะต้องรายงานปริมาณจัดเก็บข้าวของรัฐบาล ที่ต้องชี้แจงมายังส่วนกลาง

ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ภาครัฐมีความเข้มงวดต่อปัญหาการจัดเก็บปริมาณข้าวในโกดัง แต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบโรงสีแห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ ได้สมรู้ร่วมคิด ระหว่างโรงสี บริษัทผู้ตรวจสอบข้าว และเจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า ได้กระทำการย้ายกระสอบข้าว จากสถานที่จัดเก็บไปยังอีกโรงสีหนึ่ง โดยอ้างกองข้าวล้มและได้มีการขนย้ายกระสอบข้าวไปอีกสถานที่หนึ่ง เป็นจำนวน 3,000 กระสอบ แต่เมื่อตรวจสอบกลับกลายเป็นกระสอบข้าวหายไปจากระบบ 1,000 กระสอบ โดยเป็นข้าวเก็บฝากของรัฐบาล ปี 2555/56 ซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการจงใจปกปิดและอาจจะเข้าข่ายเป็นการลักทรัพย์

กรมการค้าภายใน ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ถ้าผลออกเข้าข่ายกระทำการลักทรัพย์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมาย ที่มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมาพบการกระทำผิด 2 - 3 ราย เป็นคดีเกี่ยวกับสต็อกข้าวและมันสำปะหลัง และได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว

ขณะที่ในสัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดประมูลข้าวในสต็อก ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย หรือ เอเฟท ครั้งที่ 7 ในวันที่ 19 มีนาคม ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ จำนวนข้าว 240,000 ตัน อีกครั้ง หลังจากที่ทางกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ได้มาตัดไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้ ไม่สามารถยื่นซองประมูลได้ จนต้องล้มประมูลไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

โรงสีเจ๊งหนัก ขายข้าวแข่งรัฐบาลไม่ได้ มุบมิบขายตรงเทลันตันทำตลาดป่วน

แหล่งข่าวจากวง การค้าข้าวกล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ภายหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/2557 ล้มเหลวและไม่มีกรรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2557 อีกต่อไปว่า โรงสีที่เคยเข้าร่วมโครงการรับจำนำ ข้าวกับรัฐบาลมากกว่า 900 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโรงสีทั่วประเทศ จะต้องหันกลับมาประกอบธุรกิจ ซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาสีแปรเป็นข้าวสารขาย ให้กับผู้ส่งออกเหมือนเดิม จากที่เคยรับฝากข้าวที่เข้าร่วม โครงการรับจำนำแล้วนำมาสีแปรเป็นข้าวสารส่ง มอบให้รัฐบาลมานานกว่า 2 ปี นับจากปี 2554/2555 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ หลังจากฤดูข้าวนาปรังเริ่มขึ้น โรงสีข้าวส่วนใหญ่ที่เคยเข้าร่วมโครงการรับจำนำก็ตกที่นั่งลำบาก เกิด ปัญหาขาดสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ประกอบกับรัฐบาลรักษาการประกาศที่จะขายข้าวในสต็อก เพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ จำนำข้าวให้กับชาวนาเดือนละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน ในราคาขายที่ต่ำมาก ส่งผลให้ราคาข้าวใน ตลาดร่วงอย่างหนัก ทำให้ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าวถุง ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของโรงสี หันไปซื้อข้าวสารสต็อก รัฐบาลแทน กลายเป็นการเร่งระบายข้าวเพื่อออกมาทำลายกลไกตลาดปกติ เพราะกว่ารัฐบาลจะระบายสต็อกข้าว ออกไปทั้งหมด อาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี จนโรงสีข้าวบางส่วนต้องประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถขายข้าวแข่ง กับรัฐบาลได้

"ตอนนี้โรงสีบางส่วนเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง บางโรงต้องหันไปทำธุรกิจอื่นเช่น รับจ้างขนส่งข้าว แทน ธุรกิจหลัก เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายแทนค่าจ้างสีแปร เพราะถึงแม้จะมีข้าวเปลือกนาปรังปี 2557 ออกสู่ตลาด แต่เมื่อสีแปรออกมาแล้ว ขายสู่รัฐบาลไม่ได้ เพราะรัฐบาลระบายข้าวสารเหมือนเขื่อนแตก ทั้งประมูล ยื่นซื้อ ตรง และผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า(AFET) ทำให้ยอดขายข้าวปกติที่เคยขายได้หลักหมื่นกระสอบเหลือเพียงหลักพันกระสอบ เพื่อยันราคาข้าวที่ผู้ส่งออกซื้อไว้ไม่ให้ลดลงไปมากกว่านี้" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับทางออกของปัญหาที่เกิดจากการเร่งระบายข้าวใน สต็อกรัฐบาล โรงสีรายหนึ่งให้ความเห็นว่า ต้อง ลดต้นทุนด้วยการปรับลดราคาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาลง เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกต้นทุนต่ำและนำไปสีแปรแข่ง กับข้าวจากสต็อกรัฐบาลที่มี ราคาต่างกันมาก โดยราคาข้าวขาว 5% ที่ตลาดซื้ออยู่ตันละ 12,800 บาท แต่รัฐบาลขาย ออกมาเพียงตันละ 9,500-9,600 บาท หักค่าปรับปรุงตันละ 1,000 บาท และค่าขนส่งคิดย้อนกลับเป็นต้นทุนข้าว ต้องไม่เกิน 7,000 บาท แต่วิธีการนี้สุดท้ายโรงสีข้าวจะตกเป็นจำเลยของสังคม เพราะกลายเป็นคนกดราคาซื้อ ข้าวเปลือกจากชาวนาในที่สุด

มีรายงาน ข่าวเข้ามาว่า โรงสีที่ประกอบธุรกิจข้าวถุงหรือส่งออกข้าว มีความพยายามที่จะยื่นขอซื้อข้าวสาร ในสต็อกรัฐบาลด้วยวิธีการยื่นซองประมูล เช่นเดียวกับผู้ส่งออก แต่ "สุดท้ายก็ไม่ได้ข้าว" อย่างล่าสุดที่รัฐบาลเปิด ประมูลข้าวถึง 517,000 ตัน แต่กลับอนุมัติขายข้าวเพียง 180,000 ตัน ด้วยการให้เหตุผลว่า ผู้ยื่นประมูลเสนอราคา ต่ำแต่รัฐบาลกลับนำข้าวที่เหลือไปขายตรงให้กับผู้ส่ง ออกถึง 550,000 ตัน โดยไม่มีใครทราบหลักเกณฑ์การ พิจารณาหรือราคาอนุมัติซึ่งวิธีการแบบนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่า การซื้อตรงก็ไม่ต่างจากการอ้างขายข้าว G to G ในอดีตจน มีการตั้งข้อสังเกตว่า 1)การยื่นซื้อข้าวโดยตรงกับกรมการค้าต่างประเทศ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) เหมือนการ ประมูล ดังนั้นผู้ที่ยื่นซื้อก็สามารถนำเอกสารแคปเจอร์เตอร์สั่งซื้อ ที่เสี่ยงต่อการปลอมแปลงมาแสดงก็ได้ โดยที่

กรมเองก็ไม่สนใจที่จะตรวจสอบ 2) ไม่มีหลักเกณฑ์การต่อรองราคาหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการประมูลข้าว กลายเป็นความกังวลกลัวว่า "จะมูบมิมกันขาย" ระหว่างผู้ส่งออกกับรัฐบาล3) การเสนอซื้อข้าวตรงกับกรมการค้าต่างประเทศ รัฐบาลจะได้ราคา "ต่ำกว่า" การประมูลปกติ เพราะไม่มีการแข่งขัน โดยคาดว่าราคาที่ได้คงประมาณตันละ 9,500-10,500 บาท บวกค่าปรับปรุงตันละ 1,000 บาทเท่ากับมีต้นทุน 10,500-11,500 บาทคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาท ก็จะได้ราคาไม่เกิน 330-360 เหรียญสหรัฐ หากบวกกำไรตันละ 5-10 เหรียญ ขาย 370 เหรียญ ก็จะชนะคนที่ขายข้าวตามราคาส่งออกอยู่ที่ตันละ 400 เหรียญแล้ว และ 4) หลังจากที่อนุมัติขายข้าวแล้ว ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจะตรวจสอบอย่างไรว่าข้าวจำนวนนั้นถูกส่งออกไปจริงหรือไม่ ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะส่งออกรับ และหากข้าวลอดนั้นวนเวียนอยู่ในประเทศจะอย่างไร เท่ากับเพิ่มชีพพลายข้าวสารในตลาด ทูบราคาข้าวเปลือกของเกษตรกร

ด้าน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การยื่นซื้อตรงมีหลักเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างจากการเปิดประมูล ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้วิธีการนี้เพราะผู้ส่งออกบางรายต้องการซื้อ แต่ไม่ยอมรับการประมูล การยื่นซื้อตรงจึงเป็นทางเลือกของ "สนามเล็ก" และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ส่งออกเร่งหาออร์เดอร์ต่างประเทศโดยเร็วด้วย และจนถึงขณะนี้มีการอนุมัติขายข้าวตั้งแต่ต้นปี 2557 ประมาณ 2.1-2.5 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน ในจำนวนนี้เป็น การยื่นซื้อตรงมากกว่า 600,000-700,000 ตัน

สำหรับ ขั้นตอนการยื่นซื้อตรง ผู้สนใจยื่นซื้อจะต้องแสดงหลักฐาน อาทิ ทะเบียนนิติบุคคล, ใบอนุญาตส่งออกที่ขอจากกรมการค้าต่างประเทศ, ใบอนุญาตค้าข้าวที่ขอจากกรมการค้าภายในมาประกอบ พร้อมทั้งระบุชนิดข้าวที่ต้องการและราคา โดยมียื่นซื้อทั้ง 2 กรณีคือ ยื่นซื้อเพื่อใช้ในประเทศ กับยื่นซื้อเพื่อการส่งออก โดยหากรายใดยื่นเพื่อการส่งออกก็ต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศด้วย โดยกรมมีคณะทำงานพิจารณาขาย มีกำหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห์

สำหรับ การอนุมัติขายข้าวจากการประมูลครั้งล่าสุด จำนวน 730,000 ตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ชนะประมูล 30 รายปริมาณ 180,000 ตัน ขณะที่ผู้ยื่นซื้อตรงประมาณ 550,000 ตัน มีประมาณ 6-7 ราย โดยหลัง จากนี้จะมีการทยอยส่งมอบสินค้าและชำระเงิน ซึ่งน่าจะใช้เวลา 2 เดือนจึงได้เงินทั้งหมดราว 10,000 ล้านบาท และเมื่อนำไปรวมกับเงินระบายนข้าวจาก 2 เดือนก่อน ก็จะมีเงินเพียงพอที่จะคืนให้กับบขช.เงิน 20,000 ล้านบาท ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้แน่นอน

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า หลังจากที่นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว กรมการค้าต่างประเทศก็ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเปิดประมูลปรับปรุงคุณภาพ ข้าวเพื่อส่งมอบเงิน โดยกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวเป็นรายงวด โดยงวดที่ 1 มีกำหนดส่งมอบข้าวเป็นชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/2557 ปริมาณ 100,000 ตัน(เพิ่ม-ลด 5%) กำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557

โดย การปรับปรุงคุณภาพข้าวครั้งนี้จะกำหนดปริมาณขั้นต่ำไม่ต่ำกว่ารายละ 2,000 ตัน และรัฐบาลจะจ่ายค่าปรับปรุงเป็นข้าวสาร 5% จากโครงการรับจำนำปี 2554/2555 และปี 2555/2556 ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีคุณภาพเป็นอย่างไร โดยปกติเรตอัตราค่าปรับปรุงข้าวก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท/ตัน เพราะเป็นข้าวลอดใหญ่ ส่วน การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายหนี้จำนำข้าวให้กับชาวนา ในขณะนี้กำลังรอ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม ขณะที่ กรมการค้าต่างประเทศก็ได้ตั้งเรื่องเตรียมจ่ายเงินให้กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อ ธ.ก.ส.ได้รับเงินแล้วจะจ่ายเงินให้กับชาวนา 120,000 รายทันที วันละ 3,500-4,000 ล้านบาท ประมาณ 5 วันก็จะจ่ายได้ครบทั้งจำนวน ส่วนเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 มีเงินเข้าบัญชีอยู่ที่ 947,340,690.79 บาท ในจำนวนนี้ได้เริ่มจ่ายหนี้จำนำข้าวให้ชาวนาไปแล้ว 500 ล้านบาทแรก เมื่อรวมกับเงินที่ได้รับ

จากการระบายข้าวเดือนมีนาคมอีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็นจ่ายชานาไปแล้ว 1,500 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนชานาที่ได้รับเงินระหว่าง 7,000-8,000 ราย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แฉรัฐระบายข้าวไม่คืบเหตุบังคับซื้อเหมาโกดัง

นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวบนเวทีของกลุ่มกบปส. ที่สวนลุมพินี ถึงประเด็นการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเพื่อหาเงินมาชำระค่าจำนำข้าวที่รัฐบาลค้างจ่ายชานา ซึ่งจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยขายข้าวในโกดังรัฐบาลในจังหวัดต่างๆ ล่าสุดได้รับแจ้งข่าวว่านโยบายดังกล่าวไม่คืบหน้า เพราะเงื่อนไขของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ค้าซื้อแบบเหมาทั้งโกดัง โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าข้าวในโกดังนั้นมีคุณภาพ หรือมีสภาพอย่างไร ยกเว้นแต่ผู้ค้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนของรัฐบาลหรือเจ้าของโกดัง รวมทั้งผู้รับซื้อไม่สามารถตกลงเงินทอนกับผู้ขายได้ ทำให้นโยบายดังกล่าวมีความล่าช้า

ขณะที่ในส่วนที่รัฐบาลประกาศจะขายข้าวแบบประมูล จำนวน 5 แสนตัน เพื่อให้ได้เงิน 2,000 ล้านบาท ล่าสุดสามารถตกลงเงื่อนไขการประมูลได้จำนวน 1.8 แสนตัน แต่วิธีการนำข้าวออกจากโกดังนั้น ผู้ที่ประมูลได้ต้องนำเงินสดมาจ่ายครวละ 2 ล้านบาท ดังนั้น กว่าจะได้เงินจำนวนที่ต้องการ คาดว่าใช้เวลา 3-4 เดือน

ส่วนการหาเงินเพื่อชำระหนี้ชานา อาทิ ในการประมูลในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือการระดมทุนของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ส่วนตัวเชื่อว่าใช้เวลาและไม่สามารถชำระหนี้ค้างจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวให้กับชานาได้ และในเดือนพ.ค.นี้ก็ไม่สามารถชำระหนี้ให้หมดได้ อย่างไรก็ตาม มีข่าววงในว่าหากผู้ค้าอยากได้ข้าวในโกดังของรัฐบาลต้องให้เงินทอนมากถึงตันละ 1,000 บาท

"ผมขอเรียกร้องให้ชานาทุกกลุ่มได้พูดความจริง อย่าให้รัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อ และหลอกอยู่แบบนี้ และขอให้รวมตัวด้วยความสามัคคี ร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กบปส. เพื่อขับไล่รัฐบาล และหากไล่ได้แล้ว ผมยืนยันว่าชานาจะได้รับเงินค่ารับจำนำข้าวอย่างแน่นอน" นายนิพนธ์ กล่าว

นอกจากนี้ ขอเรียกร้องไปยังนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย เลิกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง เพราะรู้ว่าเบื้องหลังของสมาคมชานาและเกษตรกรไทยเกิดมาได้เพราะสส.ของพรรครัฐบาล และผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์ แต่สิ่งที่เห็นปัจจุบัน คือ ความแตกแยกขององค์กรชานา และเชื่อว่าหากมีการรวมตัวกันของกลุ่มนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชานาไทย นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชานาไทย และนายไนรี ศรีสมุทรนาถ นายกสมาคมส่งเสริมชานาไทยได้ จะกลายเป็นกำลังที่มีพลังในการไล่รัฐบาล

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ทราบว่าขณะนี้ราคาข้าวนาปรัง ราคาตกต่ำ อยู่ที่ 5,500-5,200 บาทต่อตันเท่านั้น ถือว่าขาดทุนเพราะราคาต้นทุนอยู่ที่ 7,000-8,000 บาทต่อตัน สำหรับเหตุที่ข้าวของไทยราคาตกต่ำ เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลผิดๆ กับรัฐบาลว่าข้าวนาปรังของประเทศเวียดนามไม่สามารถผลิตได้สมบูรณ์ แต่ข้อเท็จจริงนั้นตรงกันข้าม และที่สำคัญคือกรณีที่คนของรัฐบาลประกาศขายข้าวให้ได้เดือนละ 1 ล้านตัน ทำให้ผู้ค้าในตลาดโลกรอเวลาซื้อข้าวในราคาถูกลงกว่าเดิม

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ยรรยง เชื่อราคาข้าวไทยสูงขึ้น หลังฤดูแล้งเอเชียผลิตข้าวน้อย

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวในคลังกลางของรัฐบาล ของบริษัท ประเสริฐสมบัติค้าข้าวและโลจิสติกส์ และคลังเอส เอ็ม เบญจ ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทั้ง 2 โกดังเป็นข้าวขาวร้อยละ 5 ฤดูกาลผลิต 2556/2557 ปริมาณรวมกว่า 4 หมื่น 9 พันตัน พบว่า ปริมาณข้าวอยู่ครบถ้วน และมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนระบบในการดูแลจัดเก็บข้าวได้ผลเป็นไปตามมาตรฐาน

นายบรรยง กล่าวว่า รัฐบาลวางแผนตรวจสอบสต็อกข้าวทั้งของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวม 1,735 คลัง ส่วนผู้ส่งออกข้าวรายงานสต็อกให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบ เพียง 92 ราย จาก 132 ราย จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าจงใจระทำความผิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำและปรับ

ส่วนแผนการระบายข้าวของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์จะเปิดเงื่อนไขประมูลข้าวในต่างจังหวัด หรือ ทีโออาร์ โดยจะเน้นเปิดประมูลอันดับแรกในจังหวัดที่มีปริมาณข้าวจำนวนมาก เช่น สุพรรณบุรี นครสวรรค์ เชียงราย ส่วนปริมาณที่เปิดประมูลรอบนี้ ต้องรอดูจำนวนคลังที่จะเข้าร่วมก่อน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังเร่งระบายข้าว ผ่านโครงการข้าวไทยช่วยชาวนาไทย ช่วยชาติไทย โดย อ.ค.ส. เป็นผู้ดำเนินการผลิตข้าวสารบรรจุถุงออกจำหน่าย ในล็อตแรก 2,000 ตัน ใน 3 รูปแบบ คือ ข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัม ราคาขาย 90 บาท ขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 295 บาท และขนาด 50 กิโลกรัม ราคา 860 บาท เบื้องต้นจำหน่ายผ่านหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิภาคประชาชน

นายบรรยง ยืนยันว่า การเร่งระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่ยอมรับว่า ราคาข้าวที่ปรับลดลง เกิดจากการสิ้นสุดโครงการรับจำนำ และการปรับราคาข้าวของผู้ส่งออก เชื่อว่าหลังจากนี้ ราคาข้าวจะดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณข้าวในต่างประเทศ ทั้ง เอเชีย จีน อินเดีย ในปีนี้มีผลผลิตน้อย ซึ่งปีนี้ ไทยจะมีผลผลิตข้าวนาปีอยู่ที่ 11 ล้านตัน และข้าวนาปรัง 3-4 ล้านตัน ถือว่าโชคดี ที่มีสต็อกข้าวจำนวนมาก

[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

ราคาข้าวตลาดโลกร่วงระนาว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวขาว 5% มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตันลดลงมาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา 20-30 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามก็ปรับตัวลดลงมาเหลือตันละ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตันเช่นกัน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลกปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น เกินกว่าความต้องการบริโภค ทำให้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีการเร่งส่งออกข้าวจำนวนมากโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีแผนระบายสต็อกข้าวให้ได้เดือนละ 1 ล้านตันเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวคืนให้กับชาวนาไทย ส่วนผลผลิตข้าวรอบใหม่ของเวียดนามกำลังทยอยออกสู่ตลาดเช่นกันขณะที่อินเดียก็มีสต็อกข้าวภายในประเทศจำนวนมากจึงส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง

“มีการประเมินว่ารัฐบาลไทยยังเร่งระบายสต็อกข้าวออกมากก็จะทำให้ราคาส่งออกข้าวต่ำลงอีกจนอาจหลุด 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยขณะนี้แต่ละประเทศต่างชะลอซื้อข้าวเพราะเชื่อว่าจะได้ข้าวในราคาต่ำลงจากสต็อกของรัฐบาลไทยทำให้เวียดนามก็ต้องปรับลดราคาลงมาเพื่อส่งออกเช่นกัน”

ร.ต.ท. เจริญกล่าวว่า ราคาข้าวที่ลดลงไม่ใช่เรื่องการตัดราคาข้าวแข่งขันกันแต่เมื่อสต็อกข้าวรัฐบาลไทยที่มีมาก โดยข้าวสต็อกเก่าที่เหลืออยู่ 15 ล้านตันรวมกับข้าวสต็อกใหม่ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 อีก 5 ล้านตันยังไม่รวมกับข้าวนาปรัง 57 ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะมีข้าวเปลือกเข้ามาขายในตลาดอีก 5 ล้านตันเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งระบายสต็อกออกมาและทำให้ราคาข้าวร่วงลงต่อเนื่องเว้นแต่จะมีรัฐบาลใหม่ให้เร่งเข้ามาจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาแทนการเร่งระบายข้าวออกจากสต็อก ก็จะทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวดีขึ้น

[ที่มา เดลินิวส์](#)

เคาะขายข้าว 7.3 แสนตัน บัดเกียงเบิก 2 หมื่นล้าน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การประมูลซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปประมาณ 517,000 ตัน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ ได้เจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคาและเสนอผลการพิจารณาให้ตนได้อนุมัติขายแล้ว โดยได้อนุมัติขายทั้งสิ้น 180,000 ตัน

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติขายให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ มาเสนอซื้อจากรัฐโดยตรงอีก 550,000 ตัน รวมทั้งสิ้น 730,000 ตัน มูลค่า 8,500-9,000 ล้านบาท

“สาเหตุที่กึ่งแรกขายได้น้อย เพราะผู้เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคากลางที่กำหนดไว้มาก หวังจะซื้อข้าวรัฐราคาถูก จึงไม่อนุมัติขายให้ เขาอาจจะกังวลว่ารัฐต้องเร่งขาย เสนอราคาเท่าไรก็ต้องขาย แต่ไม่ใช่ เราขายของหลวงต้องให้ได้ราคาเหมาะสม จะขายทิ้งแบบเทน้ำเทท่า หรือขายถูกไม่ได้ ซึ่งโดยรวมแล้วทั้ง 2 กอง ขายได้ในราคาใกล้เคียงราคาดตลาด คาดว่าแนวโน้มราคาข้าวของไทยน่าจะปรับตัวสูงขึ้น จากปัญหาอากาศแปรปรวนทั่วโลก ทำให้ผลผลิตข้าวโลกเสียหาย ส่วนการขายข้าวรัฐต่อรัฐหลายประเทศ ติดต่อบริษัทเข้ามาถาม ล่าสต็อกอยู่ในขั้นตอนเจรจากับประเทศกาตาร์” นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ส่วนการเปิดประมูลข้าวรัฐผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ประมาณ 244,000 ตัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้ยื่นซองเสนอราคา วานนี้ (12 มี.ค.) ที่กระทรวงพาณิชย์ นั้น จำเป็นต้องยกเลิก และต้องเลื่อนการประมูลไปเป็นวันที่ 26 มี.ค. นี้ เพราะมีกลุ่ม กบปส.ได้มาประท้วงที่กระทรวงพาณิชย์ และได้มีการตัดไฟ ทำให้การประมูลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งน่าเสียดายแทนที่กระทรวงพาณิชย์จะได้คืนเงินจากการระบายข้าวให้กระทรวงการคลังโดยเร็ว ก็ต้องล่าช้าออกไปอีก โดยการประมูลครั้งนี้ หากขายได้หมด คิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากเปิดให้มีการยื่นซองประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. และในช่วง 11.00 น. มีเอกชนยื่นซองประมูล 3 ราย ประกอบด้วย รายชื่อผู้ร่วมประมูล บริษัท ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จำกัด, บริษัท พิจิตรโรงสี ร่วมเจริญ 2 ไร่ จำกัด, ห้างหุ้นส่วน โรงสีอรุณพัฒนา จำกัด ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ 6 ที่ยื่นถึง 17 ราย

ส่วนกรณีการเงินงบกลาง 20,000 ล้านบาท ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติให้รัฐบาลนำมาจ่ายให้กับชาวนา ที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 (รอบแรก) แต่ยังไม่ได้รับเงิน และมีข่าวว่าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังเกี่ยงกันเซ็นหนังสือเพื่อรับผิดชอบเงินก้อนนี้นั้น นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า ข้อเท็จจริง ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครเกี่ยงกัน แต่การดำเนินงานมีขั้นตอน ทำให้การนำเงินออกมาจ่ายให้ชาวนาล่าช้า

หนังสืออนุมัติจาก กกต. เพิ่งส่งมาถึงกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเย็นวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา จนมาถึงวันที่ 10 มี.ค. กรมการค้าต่างประเทศ ได้ทำเอกสารวงเงินเสร็จ และส่งไปที่สำนักงานงบประมาณ วันที่ 11 มี.ค. ขณะเดียวกัน วันที่ 12 มี.ค. ก็ได้ทำเรื่องขอยืมเงินทดรองงบกลางส่งไปให้กระทรวงการคลัง จากเดิมที่การนำเงินงบกลางมาใช้ จะส่งหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

“หนังสือการยืมเงิน และหนังสือวงเงินเพิ่งทำเสร็จ ไม่ได้มีการโยนกัน แต่เป็นเรื่องกระบวนการในการทำเอกสาร คาดว่าวันศุกร์นี้ หรืออย่างช้าจันทร์หน้า จะได้เงินจากกระทรวงการคลัง จึงขอปฏิเสธข่าว ไม่มีปัญหาอะไร และไม่มีเรื่องนำวิตกว่าทำแล้วผิดกฎหมาย” นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงการคลังยังเดินหน้าหาเงินก้อนใหญ่ มาจ่ายหนี้ให้ชาวนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่างบกลาง 20,000 ล้านบาท รวมกับเงินจากการขายข้าวเดือนละ 8,000-10,000 ล้านบาทแล้วไม่เพียงพอ หรืออาจจะพอแต่ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจ่ายให้ครบ ชาวนาคงรอไม่ได้ ซึ่งในการประชุมกรม.ครั้งที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังได้รายงานว่าจะหาเงินก้อนใหญ่มาให้ได้ภายในเดือนพ.ค. นี้ ส่วนจะด้วยวิธีการใดเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะดำเนินการ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ได้ลงนามหนังสือเพื่อเบิกจ่ายงบกลาง (ฉุกเฉิน) จำนวน 2 หมื่นล้านบาท โดยส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังแล้ว คาดว่าขั้นตอนจะแล้วเสร็จ และนำเงินมาจ่ายให้ชาวนาภายใน 1-2 วันนี้ โดยยืนยันว่าการลงนามครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มอบหมายให้กรมเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ได้หมายความว่าตนจะต้องรับผิดชอบหนี้จากการยืม

นางเบญจมา หลุยเจริญ รมช.คลัง กล่าวว่า งบกลาง 20,000 ล้านบาท ที่จะนำจากงบประมาณปี 2557 ในขณะนี้ อยู่ในกระบวนการของการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนการเบิกจ่าย ซึ่งคาดว่า ไม่น่ามีปัญหาเพราะกระทรวง การคลังและกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ตนจะเสนอให้เรื่องดังกล่าว ให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นผู้ลงนาม ในการจ่ายเงิน 20,000 ล้านบาท จากงบกลางไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

"ในช่วงนี้ ระบบการทำงานของข้าราชการติดขัดไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะมีทั้งมือบ กปปส. และมือบขานามาล้อมกระทรวงการคลังเกือบทุกวัน การทำงานก็อาจมีความล่าช้าไปบ้าง แต่กระทรวงการคลังก็เร่งทำงานโดยเร็วที่สุด"

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินจากงบกลาง 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งหนังสือการอนุมัติงบดังกล่าวให้แก่เลขาธิการ ครม.เมื่อวันที่ 7 มี.ค. และในวันที่ 10 มี.ค. กรมบัญชีกลาง เพิ่งได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ จาก กกต. ไม่ได้ติดขัดอะไร

"ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของเอกสาร โดยยืนยันว่า อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ จะอนุมัติได้และเงินน่าจะถึงมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสัปดาห์หน้า"

ธ.ก.ส. รายงานว่า ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือชาวนา ณ วันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา มียอดรวม 846,289,403 บาท แบ่งเป็น กองทุนที่ 1 (บริจาค) : จำนวน 18,800,590.61 บาท, กองทุนที่ 2 : คินตัน-ไม่มีผลตอบแทน จำนวน 579,658,017.26 บาท และ กองทุนที่ 3 : คินตัน- มีผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี จำนวน 247,830,795.26 บาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'2 หมื่นล้าน'จ่ายหนี้ชาวนา ราชการโยนหัว

แหล่งข่าวจาก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติให้รัฐบาลใช้งบกลางมาจ่ายหนี้ค่าข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลยืนยันสามารถเบิกงบกลางและจ่ายหนี้ให้ชาวนาได้ภายในวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า จนถึงขณะนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังไม่ได้รับเงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาท

สาเหตุมาจากกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นต้นเรื่อง ที่จะขอใช้เงินทดรองจ่ายจากงบกลาง ยังไม่ได้มาทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้ ข้าราชการจากกรมการค้าต่างประเทศ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า หากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถจัดหาเงินจากการระบายข้าวมาชำระคืนได้ทันภายในวันที่ 31 พ.ค. นี้ จะต้องรับผิดชอบหรือมีความผิดหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการ แต่ไม่มีคำตอบจากกระทรวงการคลัง ทำให้ยังไม่มีมติเรื่องขอใช้งบกลางดังกล่าวมาที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งผลไปถึง ธ.ก.ส.ในฐานะที่ต้องนำเงินไปจ่ายให้ชาวนาตามใบประทวน เพราะยังไม่มีเงินเข้ามา โดยปัจจุบัน ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินจากงบกลางจำนวน 712 ล้านบาท ที่ กกต.อนุมัติไว้ก่อนหน้าให้แก่ชาวนาใน 5 จังหวัดเท่านั้น

"เจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศ ได้สอบถามถึงความรับผิดชอบ หากหาเงินระบายข้าวมาคืนกระทรวงการคลังภายในสิ้นเดือนพ.ค.ไม่ทัน แต่ไม่มีใครให้คำตอบ ทำให้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่กล้าตั้งเรื่องขอใช้งบกลางมาที่กรมบัญชีกลาง แต่รัฐมนตรีประกาศไปแล้วว่า ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ธ.ก.ส.เดือดร้อนทันที เพราะชาวนาก็รอคอยเงินนี้อยู่"

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า จนถึงวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวในปี 2556/2557 พบว่า มีปริมาณข้าวที่เข้าโครงการทั้งสิ้น 11.6 ล้านตัน วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท จำนวนเกษตรกร 1.5 ล้านราย ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้วถึงวันที่ 10 มี.ค. จำนวน 7.1 หมื่นล้านบาท เกษตรกร 5.7 แสนราย ปริมาณข้าว 4.3 ล้านตัน ดังนั้นจึงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินอีก 9.4 แสนราย ปริมาณข้าว 7.2 ล้านตัน วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หาก ธ.ก.ส.ได้รับเงินจากงบกลาง 2 หมื่นล้านบาทมาจ่ายให้ชาวนา เฉลี่ยรายละ 1.2 แสนบาท คาดว่าจะมีชาวนาที่ได้รับเงินเพียง 2 แสนรายจากทั้งหมด 9 แสนรายที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการรับจำนำ

ขณะที่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ มีหน้าที่ในการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำงบประมาณกลางกรณีฉุกเฉิน 20,000 ล้านบาท มาจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57

ทั้งนี้ กรมมั่นใจว่าจะสามารถนำเงินที่ได้จากการระบายข้าว ส่งมอบให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาใช้หนี้ในส่วนนี้ได้ทันกำหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดภายใน 31 พ.ค. นี้

“ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการ เพื่อนำเงินออกมาจ่ายคืนให้ชาวนา ซึ่งกรมฯ ก็ทำหน้าที่ประสานงานด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เซ็นแล้ว เอาเงินออกมาไม่ได้ ไม่ถึงขนาดนั้น แต่เราก็ประสานงานอยู่ในส่วนของเรา และมั่นใจว่าจะหาเงินมาคืนได้ทันตามกำหนดสิ้นเดือนพ.ค. นี้แน่นอน” นายสุรศักดิ์ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า งบกลางกรณีฉุกเฉินดังกล่าว รัฐบาลได้ทำการกู้โดยมีเงื่อนไขตามที่กกต. กำหนดคือให้นำเงินที่ได้จากการขายข้าวส่งคืนให้กระทรวงการคลังให้ครบจำนวน 20,000 ล้านบาท ภายใน 31 พ.ค. ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการระบายข้าวของรัฐบาลต้องร่วมลงนาม เพื่อยืนยันว่าจะสามารถชำระคืนได้ตามเงื่อนไข โดยคณะกรรมการระบายข้าวได้ระบุให้กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานเดียวในการรวบรวมเงินจากการระบายข้าวทั้งหมด ในทุกรูปแบบ เพื่อส่งคืนให้กระทรวงการคลัง ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ ที่หน่วยงานใดเป็นผู้ทำสัญญาซื้อข้าวจากรัฐ ก็จะเป็นผู้ส่งมอบ เช่น องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลังและกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเซ็นอนุมัติเงินทดรองจ่าย 2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากหนังสืออย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งไปถึงเลขาธิการกรม.เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ จากเลขาธิการกรม. อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานได้รับภาพถ่ายเอกสารมติกกต.หมดแล้ว

นายมนัส กล่าวว่า ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มา 2-3 ครั้งแล้ว และทุกคนต่างยืนยันว่าพร้อมจะลงนามในเอกสาร การจ่ายเงินให้ชาวนาและการคืนเงินให้ กกต.ภายในเวลากำหนด 31 พ.ค.นี้

ส่วนผู้มีอำนาจลงนามเบิกทดลองจ่ายงบกลาง คือ อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือ รองอธิบดี หรือรองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้มีอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเขาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่า เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเซ็นเอกสารอนุมัติเงินงบกลางทดรองจ่ายให้ชาวนา

ทั้งนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า กรมบัญชีกลางพร้อมอนุมัติเงินทดรองจ่าย แต่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ตั้งเรื่อง เพื่อขอเบิกมา เพราะว่าการบัญชีกลางไม่ใช่เจ้าของเรื่อง

นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการกรม. กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อขอเบิกงบกลางฯ วงเงิน 20,000 ล้านบาท มาจ่ายให้แก่ชาวนา ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งความเห็นในการดำเนินการเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ช.ก.ส.) โดยตรง โดยไม่ได้ส่งกลับมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขั้นตอนปฏิบัติต่อไป จึงอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่าในขั้นตอนการเบิกเงินส่วนนี้ ใครจะต้องเป็นผู้ลงนามในเอกสารบ้าง นายอำพน ตอบว่า ก็เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับไว้ของแต่ละหน่วยงาน

เมื่อถามว่าในการลงนามเอกสาร เพื่อขอเบิกงบกลางในทางปฏิบัติ จะต้องเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมือง นายอำพน กล่าวว่า ก็ต้องไปดูรายละเอียด ตนไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้แต่อย่างใด

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) อยู่ในระหว่างทำงานร่วมกัน เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวไปจ่ายให้กับชาวนาตามระบบ ของ ช.ก.ส. คาดว่าในระยะเวลาภายใน 10 วัน ช.ก.ส.จะสามารถจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับชาวนาได้ตามขั้นตอนและตามลำดับก่อนหลังของใบประทวนที่ชาวนาได้รับ

สำหรับเงื่อนไขที่ กกต. กำหนดว่าให้มีการคืนงบกลางจำนวน 2 หมื่นล้านบาทไปแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2557 นั้น ตนเชื่อว่ารัฐบาลจะคืนเงินจำนวนดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะขณะนี้การระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินไปด้วยดี เห็นได้จากการเข้ามาประมูลที่มีความสนใจเป็นจำนวนมาก คาดว่าในเดือนมี.ค. นี้ จะระบายข้าวได้มากกว่า 1 ล้านตัน และจะได้เงินเข้ามาอีกประมาณ 1-1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดิมที่คาดการณ์ว่าจะระบายข้าวได้เงินประมาณ 8 พันล้านบาทต่อเดือน

"การระบายข้าวที่มีแนวโน้มที่ดีประกอบกับการทำงานของกระทรวงการคลังในการจัดหาแหล่งเงินทุน ทำให้ความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะสามารถหาเงินมาจ่ายหนี้ให้กับชาวนาได้ครบถ้วนก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ ที่ผ่านมาจ่ายเงินก็หมุนมาตลอดระหว่างเงินขายข้าว และเงินทุน เพียงแต่ติดขัดเรื่องหาเงินทุนทำให้เงินขาดมือ ขณะที่งบกลางก็ค่อยๆ ทอย ส่วนการคืนเงิน 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 31 พ.ค. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร" นายบรรยง กล่าว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) รายงานว่า ยอดบริจาคและรับฝากเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาจนถึงวันที่ 11 มี.ค. 2557 มียอดรวมทั้งสิ้น 698.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น บริจาคเข้ากองทุนที่ 1 (แบบไม่ประสงค์รับเงินคืน) จำนวน 18.09 ล้านบาท ส่วนยอดเงินสมทบเข้ากองทุนแบบที่ 2 (แบบประสงค์รับเงินคืน แต่ไม่รับผลตอบแทน) อยู่ที่ 510.48 ล้านบาท ขณะที่ยอดเงินสมทบเข้ากองทุนที่ 3 (แบบประสงค์รับเงินคืนและรับผลตอบแทน) มีจำนวน 169.66 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเกษตรของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์มีแผนที่จะนำเข้าข้าว 800,000 ตัน ในปีนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อกและดึงราคาข้าวในประเทศให้ลดลง

นายดันเต เดมิลา ปลัดกระทรวงเกษตร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่หลายคนเห็นว่าการนำเข้าข้าวในปริมาณดังกล่าว ถือว่ามีความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

สต็อกข้าวโดยรวมของฟิลิปปินส์ลดลงเหลือระดับต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือน เมื่อเดือนก.พ. ขณะที่ราคาข้าวปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกันแล้ว ทั้งที่สำนักงานอาหารซื้อข้าว 500,000 ตัน จากเวียดนาม ในการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเมื่อเดือนพ.ย. ปีที่แล้ว

การซื้อข้าวจากฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่ของโลก อาจช่วยหนุนราคาข้าวที่ลดลงในเอเชีย โดยทั้งเวียดนามและไทย มีแนวโน้มจะยื่นประมูลกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อตกลง

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ฟิลิปปินส์ ตลาดข้าวแหล่งใหญ่ "ไทย-เวียดนาม" แย่งเค้ก

วอลล์สตรีต เจอร์นัล รายงานว่า ฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของ ประธานาธิบดีเบนิโญ อากิโน ตั้งเป้าว่าฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่มีการปลูกข้าวเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศภายในปี 2558 โดยประเด็นคือ มุ่งช่วยเกษตรกรท้องถิ่น ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาข้าวโลกลดต่ำลง

ด้านนายตันเต้ เดอ ลิมา หัวหน้าโครงการข้าวพอเพียง (Self-Sufficient Program) ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ปัจจุบันฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าข้าวปริมาณ 800,000 ตัน เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงมากเกินไป ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงเกินกว่าราคาตลาดโลก

ทางการยังกังวลอีกว่า หากราคาข้าวยังสูงอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ เหมือนกับที่เคยเกิดมาแล้วในช่วงปี 2548 ซึ่งผลผลิตข้าวในประเทศปีนี้อาจจะสามารถแตะระดับ 98% ของเป้าที่ 19.06 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะเพียงพอในปีนี้

อย่างไรก็ตาม บรรดานักวิเคราะห์เศรษฐกิจต้องการให้รัฐบาลเพิ่มข้าวในสต็อก โดยการนำเข้า เพื่อสำรองข้าวให้เพียงพอในระยะเวลาการบริโภค 90 วัน และให้ราคาข้าวในประเทศมีความเสถียร หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

"การสำรองข้าวเพื่อช่วยไม่ให้ประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากในเรื่องราคา ข้าวทำได้ยาก เพราะส่วนหนึ่งหน่วยงานอาหารแห่งชาติต้องนำเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง ต่อเนื่องจำนวน 500,000 ตันทำให้ผลผลิตข้าวในสต็อกลดลง ซึ่งตามทฤษฎีแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์จะต้องเก็บข้าวไว้ให้ถึงระดับที่พอเพียง ต่อการบริโภคอย่างน้อย 3 เดือน" นักวิเคราะห์เศรษฐกิจกล่าว

ด้านองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวมากถึง 1.2 ล้านตัน หลังจากที่เคยนำเข้าข้าวในปริมาณมากกว่า 2.8 ล้านตันในปี 2551 และ 1 ล้านตันในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ มีรายงานจากทางการฟิลิปปินส์ว่าเร็ว ๆ นี้ทางการฟิลิปปินส์จะมีการนำเข้าข้าวฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 800,000 ตัน อย่างไรก็ตาม การนำเข้าข้าวฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ถึงฟิลิปปินส์

สำหรับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ก่อนปี 2556 ได้อนุญาตให้นำเข้าข้าวได้เพียง 350,000 ตันเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามโควตาปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume: MAV) ขององค์การการค้าโลกที่อนุญาตให้เก็บภาษีนำเข้าข้าวได้ที 40% หากนอกเหนือจากโควตาแล้วจะเก็บภาษีที่ 50%

ดังนั้น ทางหน่วยงานรัฐอย่างหน่วยงานอาหารแห่งชาติ จึงยังไม่มีมีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการนำเข้าข้าวในปีนี้ รวมไปถึงยังไม่มีมีการเปิดเผยใด ๆ ถึงการประมูลนำเข้าข้าวอีกด้วย

นอกจากนี้ ประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายโปรเซโซ อัลกาลา รัฐมนตรีการเกษตรของฟิลิปปินส์กล่าวว่า การนำเข้าข้าวในปีนี้จะต้องเป็นไปในลักษณะสัญญาาระหว่างรัฐบาลต่อ รัฐบาลเท่านั้น ซึ่งการทำสัญญาซื้อขายลักษณะดังกล่าวเวียดนามชนะไทยในการประมูลการส่งข้าว ให้กับฟิลิปปินส์จำนวน 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ทั้งไทยและเวียดนามต่างจับตามอง เพราะเป็นตลาดส่งออกข้าวชั้นดีที่มีดีมานด์สูง

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

ภาวะการค้าข้าวของเวียดนามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแล้วไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ล้านไร่ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 11 ล้านตันข้าวเปลือกซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 3% โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB อ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อนราคาอยู่ที่ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนามได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% จาก 365 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลงมาเป็น 355 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลง 3%) ที่ประกาศไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade; MOIT) คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ 4.27 ล้านตันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และการปรับลดราคาส่งออกจะช่วยให้เวียดนามขายข้าวได้มากขึ้น โดยขณะนี้รัฐบาลได้ทำสัญญาขายข้าวประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อส่งออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว

สมาคมอาหารฯ ระบุว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวียดนามได้สูญเสียสัญญาขายข้าวหลายรายการ เมื่อเสนอขายข้าวในราคา 405-420 เหรียญสหรัฐต่อดัน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก นับจากต้นเดือนมีนาคมนี้ ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะลดราคาข้าวลงเป็น 380 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด หลังจากทีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปลายปี 2013 แต่ผู้ส่งออกข้าวจะประสบกับการขาดทุนจากการลดราคาครั้งนี้

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 มี.ค. 2557 มีจำนวน 152,283 ตัน มูลค่า 65.248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 5.8% และมูลค่าลดลง 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 161,779 ตัน มูลค่า 72.446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-13 มี.ค. 2557 มีจำนวน 787,786 ตัน มูลค่า 338.843 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 13% และมูลค่าลดลง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 906,173 ตัน มูลค่า 403.533 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยในเดือน มี.ค.นี้ สมาคมอาหารฯคาดว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 500,000-550,000 ตัน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade; MOIT) ได้ขอความเห็นชอบของรัฐบาลที่จะใช้กลไกในการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนผ่านทางชายแดนจังหวัด Lao Cai เพื่อที่จะยับยั้งการส่งออกข้าวที่ผิดกฎหมาย โดยที่กระทรวงฯมีแผนที่จะเริ่มทดลองการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนผ่านแนวชายแดนเพื่อที่จะเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ และเพื่อให้มีการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและป้องกันการหลอกลวงทางการค้า

ในช่วงที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการส่งออกข้าวผ่านช่องทางนี้ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาส่งออกข้าวที่มีการส่งออกผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการและอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเวียดนามและจีน ซึ่งในครั้งหนึ่งทั้งสองประเทศเคยลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการที่จะผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางปกติ

นายโต๋ ธาง ฮาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มราคาส่งออกข้าวปีนี้ได้ คือการ เพิ่มการส่งออกไปประเทศจีนผ่านทางชายแดนระหว่างเวียดนาม-จีน โดยเมื่อปีที่ผ่านการส่งออกข้าวไปจีน มีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของปริมาณส่งออกรวม แต่ ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการส่งออกไปจีนโดยการขายผ่านสัญญาที่มีจำนวนลดลง ในขณะที่การขายผ่านชายแดนได้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า บริษัทค้าข้าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯจะเริ่มรับซื้อข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้ จำนวน 1 ล้านตัน ในช่วงเดือนมี.ค.-กลางเดือนเม.ย.นี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล

ขณะที่สถานีวิจัยเสียงเวียดนามของรัฐบาล รายงานข่าวอ้างคำพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนามว่า บริษัทที่เข้าร่วมแผนสำรองข้าวจะได้รับเงินกู้ดอกเบี้ย 7% ต่อปี โดยรัฐบาลจะใช้เงินราว 8 ล้านล้านดอง หรือราว 12,128 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้แก่บริษัทต่าง ๆ

สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานว่า สัปดาห์ที่แล้วราคาข้าวเปลือกบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม อ่อนตัวลงเหลืออีกโลกรัมละ 5,100-5,450 ดอง หรือราว 768-832 บาท จากอีกโลกรัมละ 5,500-5,800 ดอง ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเริ่มฤดูเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนาม ได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ส่งออกและชาวนาในการผลิตและส่งออกข้าว ซึ่งรัฐบาลได้ยอมรับข้อเสนอนี้ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2015 นอกจากนี้ สมาคมอาหารเวียดนาม ยังได้เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนธุรกิจที่ต้องการส่งออกข้าว เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องลดราคาข้าวในตลาดในประเทศ

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้นำกัมพูชาได้ประกาศยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีโรงสีข้าวที่เรียกเก็บจากชาวนา หลังจากกลุ่มชาวนาประสบภาวะหนี้สิน และได้ผลกำไรน้อย เนื่องจากต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีโรงสีข้าว ก่อนส่งผลผลิตข้าวให้กับบริษัทผู้ส่งออกข้าว

นายตั้ง สุขชี ประธานสหภาพชาวนา กล่าวว่า การยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีโรงสีข้าวจะช่วยลดภาระหนี้สินของชาวนา ทำให้ชาวนาสามารถผลิตข้าวป้อนบริษัทผู้ส่งออกข้าวได้มากขึ้น ทั้งมีคุณภาพมากขึ้นด้วยสอดคล้องกับนโยบายส่งออกข้าวปี 2558 ของกัมพูชาที่วางเป้าจะส่งออกข้าวให้ถึง 1 ล้านตัน

โฆษกบริษัทเอทีโอบี บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชา กล่าวว่าปีนี้ชาวนาได้ขยายพื้นที่ผลิตข้าวหลายตารางกิโลเมตร เนื่องจากต้นทุนลดลง จึงคาดว่าผลผลิตข้าวปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว

ที่มา Oryza.com และ [ครอบครัวข่าว 3](http://www.khmer.com)

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Philippines Department of Agriculture; DA) ตั้งเป้าว่าในปีนี้จะมีการนำเข้าข้าวภายใต้สัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G-2-G deals) ประมาณ 1 ล้านตัน หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่ารัฐบาลจะนำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน ซึ่งกระทรวงเกษตรระบุว่าจำนวน 800,000 ตัน นี้เป็นส่วนที่อยู่ในจำนวนที่ตั้งเป้าจะนำเข้า 1 ล้านตันในปีนี้ โดยคาดว่าจะในสัปดาห์นี้จะมีรายละเอียดของแผนการนำเข้าข้าวที่ชัดเจน หลังจากที่ทางการได้รับทราบข้อมูลผลผลิตข้าวที่จะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูนาปรังแล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA Council) ได้พิจารณาข้อเสนอขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ที่ต้องการนำเข้าข้าวจำนวน 800,000 ตัน ในปีนี้เพื่อเก็บสต็อกสำรองไว้สำหรับช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศมีจำนวนลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี โดยคาดว่าจะต้องมีการส่งมอบในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. นี้ โดยคาดว่าจะเป็นการเจรจาซื้อแบบรัฐต่อรัฐกับ 3 ประเทศได้แก่ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557 มีจำนวนประมาณ 2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 49 วัน) ลดลง 1% จากจำนวน 2.02 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.12 ล้านตันในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลัง NFA (The National Food Authority) มีจำนวนประมาณ 460,000 ตัน ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 23% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 77% โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 67%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 470,000 ตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 24% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 53% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 31 วัน) โดยทั้งสต็อกข้าวในคลังของเอกชน และภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 19% และ 16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามลำดับ

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 มี.ค. 2557 มีประมาณ 31.26 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.77 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในเดือนนี้ลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 31.27 ล้านตันในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งการที่สต็อกข้าวลดลงนี้เป็นผลจากการเก็บเกี่ยวในปีนี้ล่าช้าประกอบกับภาวะราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงทำให้รัฐบาลจัดหาข้าวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 13.8 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 53.19 ล้านตัน ลดลงประมาณ 15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวสาลีที่ลดลง ซึ่ง ณ วันที่ 1 มี.ค. มีสต็อกข้าวสาลีอยู่ประมาณ 20.84 ล้านตัน ลดลงประมาณ 23% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จำนวน 32,753 ตัน ในวันที่ 20 มี.ค. นี้ ซึ่งประกอบด้วยข้าวจากประเทศไทยจำนวน 6,000 ตัน และไม่ระบุแหล่งที่มา (Global quota) จำนวน 26,753 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. ศกนี้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy & Sale (SBS) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเปิดประมูลในวันที่ 11 มี.ค. 2557 โดยเสนอซื้อ 40,243 ตัน แต่ประมูลได้เพียง 1,082 ตัน เป็นปลายข้าวจากไทยจำนวน 800 ตัน ราคาซื้อ 51,712 เยนต่อตัน (502 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ราคาขาย 85,750 เยนต่อตัน (832 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่นจะมีจำนวนลดลงเหลือ 7.66 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2% จากจำนวน 7.83 ล้านตันในปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาข้าวลดลงต่ำลงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อปี 2555 ซึ่งญี่ปุ่นมีผลผลิตข้าวเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2556 ซึ่งอยู่ในภาวะอุปทานข้าวมีจำนวนมากเกินความต้องการจึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลง โดยราคาข้าวในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวในเดือน ก.ย. 2556 ราคาตกลงมาอยู่ที่ 2,440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งการที่ราคาข้าวในประเทศปรับลดลงนี้จะส่งผลให้มีการเพาะปลูกข้าวลดลง

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น ในปี 2556 ชาวญี่ปุ่นบริโภคข้าวจำนวน 56 ก.ก.ต่อคนต่อปีลดลง 0.5% จากปีก่อนหน้า โดยคาดว่าในปี 2556/57 ประเทศญี่ปุ่นจะบริโภคข้าวประมาณ 8.2 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรักประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2557 โดยข้อเสนอมองมีผลไปจนถึงวันที่ 20 มี.ค. นี้

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ได้มีการเสนอข้าวจากบราซิลในราคาต่ำที่สุดที่ 703 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out (ciffo) ขณะที่ข้าวจากอาร์เจนตินามีการเสนอที่ราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo และข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคาที่ 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo ส่วนข้าวจากสหรัฐฯนั้นมีการเสนอราคาที่ 718.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo

ที่มา Oryza.com